

Số: 615/BC-UBND

Lộc An, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh liên quan đến quán cà phê Mực Đòng xã Lộc An.**

**Kính gửi:** UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 5305/UBND-NC ngày 30 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: “ Quán cà phê Mực Đòng trên địa bàn Nam Phố Hạ xã Lộc An, là một quán đã nhiều lần vi phạm chiếm lòng lề đường QL1a, bằng cách dùng mái hiên di động lấn chiếm lòng đường, nơi cạnh Trường cấp 3 An Lương Đông, có nhiều học sinh và người dân lưu thông. Anh em lái xe và người dân chúng tôi đã phản ánh đến trang Hue-S của chúng ta nhưng chứng nào tật nấy, coi thường pháp luật hay chính quyền địa phương không xử lý hay sao mà cứ để tiếp diễn. Hay quán này có lãnh đạo bảo kê. Mấy hôm nay chúng tôi thấy chủ quán vẫn cho căng mái hiên di động và dù lớn để che và chiếm lòng lề đường. Đề nghị chính quyền xử lý mạnh, để chúng tôi khỏi phải phản ánh. Trân trọng cảm ơn”, UBND xã báo cáo như sau:

Đối với nội dung phản ánh nêu trên, cụ thể qua kiểm tra quán Cà phê Mực Đòng có xây dựng một mái che di động để che nắng, khi hoạt động vào buổi chiều sẽ lấn chiếm phần trên không đối với toàn bộ phần đất hạ tầng kỹ thuật đường bộ, dọc theo tuyến Quốc lộ 1. UBND xã đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở đối với hành vi sử dụng mái che di động lấn chiếm đất hạ tầng kỹ thuật đường bộ để phục vụ kinh doanh đối với ông Bùi Chót chủ quán cà phê Mực Đòng.

Để xử lý dứt điểm hành vi vi phạm nói trên, UBND xã đã yêu cầu chủ quán cà phê Mực Đòng tiến hành tháo dỡ các bộ phận của mái hiên di động (chỉ để lại phần bạt để cải tạo làm rèm cửa) hoàn thành trước ngày 01/12/2020 và cam kết không tái phạm hành vi vi phạm. Trường hợp tái phạm UBND xã sẽ lập biên bản và xử lý hành vi vi phạm.

Kính báo cáo ./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Tín**

